





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
19 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>นโยบายยกระดับ 30 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน สยามรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ เดลินิวส์ ไทย แนวนหน้า กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ เนชั่น thebetter thaiPBS linetoday)</p> <p>-นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ข้อมูลรายงานสรุปผลงานรัฐบาล "เศรษฐา" 90 วัน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยหนึ่งในนโยบายลดรายจ่ายคือ 5 ประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายยกระดับ 30 บาท -บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ น่าร่อง 4 จังหวัด (แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส) -มะเร็งครบวงจรและการให้วัคซีน HPV -สถานชีวภิบาล -การเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขต กทม. -สุขภาพจิต/ยาเสพติด เพิ่มเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวช จะจัดตั้งมินิศูนย์รักษาทันทีทุกจังหวัด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดให้เข้าถึงบริการที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และใช้บัตรทองผ่าตัดแปลงเพศ LGBTQ+</p>	
<p>นักท่องเที่ยพลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-ร.อ.นพ.อรรถวิเศษ แพงมา"เลขาธิการ สผ. กล่าวว่า การจัดตั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ หรือ Sky Doctor นั้น สผ. ร่วมกับ สธ. และภาคีเครือข่าย ได้เร่งดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Basic HEMS ให้กับทีมแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางสาขาฉุกเฉิน การแพทย์ทางอากาศ ในทุกเขตสุขภาพ รวมถึงประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มทรัพยากร และซักซ้อม ขั้นตอนการปฏิบัติการการลำเลียง ทางอากาศ ปัจจุบันมีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางสาขาฉุกเฉิน การแพทย์ทางอากาศ หรือ Sky Doctor ครบทั้ง 13 เขตสุขภาพ จำนวน 20 หน่วยทั่วประเทศ บรรจุเป้าหมาย Quick Win 100 วัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาส การรอดชีวิตของผู้ป่วย สามารถรองรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ที่จะมียกท่องเที่ยวเดินทาง ไปเที่ยวยังที่ต่างๆ ของประเทศ หากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ก็สามารถที่จะช่วยเหลือ ได้อย่างทันท่วงที</p>	
<p>ส่งเสริมการมีบุตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- ประชุมวุฒิสภาตามเป็นหนังสือถึง รมว.ชลน่าน เรื่อง นโยบายส่งเสริมการมีบุตร แต่ยังไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้ เนื่องจากติดภารกิจ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ), เว็บไซต์ (ผจก., hfocus,)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน" National EMS Forum 2023: Research and Innovation on Emergency Medicine ที่ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจากทั่วประเทศกว่า 3,000 คน พร้อมกล่าวว่า ต้องบริหารจัดการ ให้เกิดระบบนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีมาตรฐาน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ หัวใจสำคัญของการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน คือ การเข้าถึง การรักษาเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที มุ่งให้เกิด ความครอบคลุม ทัวถึง และเท่าเทียม โดยกำหนดทิศทางและแนวนโยบายการยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านประชาชน ได้แก่ การสร้างความรอบรู้และวัฒนธรรม ความปลอดภัยให้กับประชาชน การอบรมความรู้และทักษะ CPR (ซีพีอาร์) และการใช้ AED (เออีดี) ให้ อสม. มีความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 2.ด้านระบบการปฏิบัติการ ประกอบด้วย การเพิ่มความครอบคลุม ของหน่วยปฏิบัติการแพทย์เพิ่มและพัฒนาบุคลากร การแพทย์ฉุกเฉิน ให้ได้มาตรฐานและมีจำนวนเพียงพอ และ 3.ด้านการอภิบาลระบบ ได้แก่ แก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาระบบดิจิทัลการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณและการทำงานสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., hfocus, sondhitalk, news1live)</p> <p>-ร.อ.นพ.อรรถวิเศษ แพงมา เลขาธิการ สผ. กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ว่า สถิติปริมาณการโทรหมายฉุกเฉินของ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไทย ตั้งแต่ ม.ค. - ต.ค. 2566 แบ่งเป็น เบอร์ 1669 มีคนโทร 8,180,908 คอลล์ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีคนโทรเข้ามา 6 ล้าน คอลล์ คาดว่าสิ้น ธ.ค. นี้จะเพิ่มเป็น 10 ล้านคอลล์ ส่วนเบอร์ 191 โทรเข้า 5,815,970 คอลล์ และเบอร์ 199 ดับเพลิงมีคนโทร 158,832 คอลล์ คนได้มอบทีมงานทำการศึกษาค่าดัชนีประเมินสมรรถนะของระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ย้อนหลัง ข้อมูล 2560 - 2566 พบว่า แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะประเด็น Response Time ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงที่เกิดเหตุหรือถึงผู้ป่วยภายใน 8 นาที แต่ข้อมูลที่น่าสนใจคือ แนวโน้มเสียชีวิตขณะรักษาและนำส่งไม่มาก แต่เสียชีวิตก่อนทีมไปถึงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับอัตราการรอดชีวิตจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93% โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. รับทราบปัญหาดังกล่าว และมอบให้ กกก.ภพฉ. ไปทำ workshop ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <ul style="list-style-type: none"> - โพสต์ว่า คนไม่พอ งบไม่พอ ให้อะไรมาบ้าง นอกจากคำสั่ง <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจไม่ใช่หมอบ่นฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โพสต์ว่า แก่ได้ก็ดี แต่ปัญหาคือ คนไม่พอ รถไม่พอ การคมนาคมที่แออัด คนไม่หลบลมหายใจ 	
<p>สธ. เดินหน้าตั้งกลุ่มงานดิจิทัล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 ประธานชมรม นายแพทย์ สสจ. ประธานชมรมรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป และประธานชมรมผอ.รพ.ชุมชน เรื่อง การจัดตั้งภารกิจ/กลุ่มงานดิจิทัล ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2566 โดยมีสาระสำคัญ คือ เพื่อให้การจัดตั้งภารกิจหรือกลุ่มงานดิจิทัลมีข้อมูลครบถ้วนรอบด้านจากผู้ส่วนเกี่ยวข้อง จึงให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 – 12 ชมรมนายแพทย์ สสจ. ชมรมรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ชมรมผอ.รพ.ชุมชน ร่วมหารือให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ และกรอบอัตรากำลังของภารกิจหรือกลุ่มงาน ดังกล่าว รวมถึงส่งให้ สป.สธ. พิจารณาภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2566 สำหรับเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 	
<p>สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-16 ธ.ค.2566 ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 514 คน เฉลี่ยวันละ 73 คน เสียชีวิต 6 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 114 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 58 คน - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโควิดมีแนวโน้มมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้ BA.2.86.x มาแทนที่สายพันธุ์เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง JN.1 ซึ่งมีการกลายพันธุ์ต่อยอดจาก BA.2.86 มีความสามารถในการต่อต้านภูมิคุ้มกันจนทำให้การแพร่ระบาดมากขึ้น และจำนวนผู้ป่วยลงโควิดที่มีอาการปอดอักเสบล่าสุดทะลุกว่า 100 รายแล้ว ถือว่ามากที่สุดในรอบ 3 เดือน และจำนวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเกินกว่า 50 ราย สูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นมา <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการติดตามเฝ้าระวังสายพันธุ์โรคโควิด 19 ในประเทศหลังเข้าสู่ฤดูหนาว จากการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคโควิดพบสายพันธุ์ XBB.1.9.2* มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.5 สถานการณ์โดยรวมพบสัดส่วนของสายพันธุ์ EG.5* และ XBB.1.9.2* มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สัดส่วนของสายพันธุ์ XBB.1.16* กับ XBB.2.3* มีแนวโน้มลดลง และกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลในโซเชียลมีเดียจากผลการวิเคราะห์พบเป็นสายพันธุ์ XBB.1.16* เมื่อตรวจสอบพบเป็นข้อมูลเท็จ เพราะจากประวัติผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก เสมหะ ปวดเมื่อย บางรายอาจมีอาการอ่อนเพลียไม่พบลักษณะอาการตาแดง มีผื่นขึ้น หรือน้ำมูกไหลตามที่มีการแชร์ข้อมูลกัน - นพ.วิชาญ บุกกิติกร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาสำคัญและเกิดการระบาด มักจะเป็นการติดเชื้อจากไวรัส 3 ตัวคือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัส RSV และไวรัสโควิด-19 โดยทั้ง 3 โรคนี้จะเป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ ควรระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจมากับการติดเชื้อ ได้แก่ ปอดบวม ปอดอักเสบ ภาวะหายใจล้มเหลวจากการติดเชื้ออาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ และช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ที่จะมีกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ในวงกว้าง การป้องกันโรคจึงเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการช่วยลดจำนวนผู้ป่วย 	
<p>สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ เปิดบริการคลินิกกระดูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., mcot, hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะข้อเข่าเสื่อมมักจะเริ่มตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป และพบความเสื่อมมากขึ้นในคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีอัตราความเสื่อมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 และอายุ 75 ปีขึ้นไป เริ่มมีอัตราเสื่อมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่โดยปกติระดับความเสื่อมจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ร่วมกันที่ส่งผลให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วกว่าคนในวัยเดียวกัน สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ เพื่อผู้สูงอายุ กรมการ 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แพทย์ จึงได้จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกมาให้บริการตรวจประจำทุกวันอังคารและศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ อาคารกรมการแพทย์ 6 สธ.</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., antifakenewscenter) - สถาบันประสาทวิทยา เผย รอยย่นบริเวณหลังหุบอกอาการตีบของเส้นเลือดลมที่ไปเลี้ยงศีรษะได้ เป็นข้อมูลเท็จ เส้นเลือดแดงใหญ่จากหัวใจไปเลี้ยงสมองจะวิ่งอยู่ใต้กล้ามเนื้อผ่านบริเวณด้านข้างของคอทั้งชายและขวา โดยจะไม่สามารถสังเกตให้เห็นได้จากรอยย่นที่ผิวหนัง</p>	
<p>พัฒนาสื่อการสอนกัญชาผสมอาหาร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. - สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาคู่มือการใช้ชุดสื่อกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันจากกัญชาผสมอาหาร เป็นคู่มือให้แก่ครูได้ใช้สอนเด็กนักเรียนควบคู่ไปกับชุดสื่อกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันจากกัญชาผสมอาหาร เหล้า และบุหรี่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชา และเป็นเกราะป้องกันให้เด็กเยาวชน</p>	
<p>ฉีดวัคซีนไทรน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) - นพ. พงษ์ศักดิ์ แสงสว่าง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เผย สถานการณ์การระบาดของโรคไทรนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเสียชีวิตสะสมในปี 2 ราย เป็นเด็กทารกอายุ 18 วันและ 1 เดือน โดยผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) เพื่อช่วยสนับสนุน สสจ. ทั้ง 3 จังหวัด ฉีดวัคซีนไทรน ให้หญิงตั้งครรภ์ 2,500 คน หลังพบคลัสเตอร์ในโรงเรียน รุกใช้แผนคุมโรคให้ยาในผู้สัมผัสทุกราย</p>	
<p>สูญเสียบิดาของ รมว.สธ. สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (มติชน, สยามนิวส์, ผจก., แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, tnews, brighttv, tvpool, nationtv, workpointnews, Chiangmainews, thebetter, onbnews) เพจสมาพันธ์แพทย์ฯ - นายใจ ศรีแก้ว บิดาของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.66 ด้วยวัย 92 ปี (พ.ศ.2474-2566) ทั้งนี้ จะมีพิธีทางศาสนา สวดอภิธรรม เวลา 19.30 น.ของทุกวัน ณ วัดบ้านนาสา อ.เวียงสา และพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 23 ธ.ค.66 ณ สุสานบ้านนาสา อ.เวียงสา จ.น่าน</p>	
<p>คุมเข้มบุหรี่ไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผจก., hfocus, ch7, lokwannee) - นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย เผย WHO ออกแถลงการณ์ระบุความจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อปกป้องสุขภาพเด็กและผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนรัฐบาลไทยให้มีกฎหมายเรื่องการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องคนรุ่นใหม่จากผลิตภัณฑ์อันตรายเหล่านี้ นอกจากนี้ ยังออกคำเตือนไม่แนะนำให้รัฐบาลทุกประเทศอนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่</p>	
<p>แผ่นดินไหว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ ช่อง 3 ช่อง5 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก สำนักข่าวไทย สยามรัฐ thauPBS pptvhd innnews js100 nation tnthailand) - เหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ในมณฑลกานซูและมณฑลชิงไห่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน โดยศูนย์กลางอยู่ที่เขตปกครองตนเองหลินเซียฮุย (Linxia Hui Autonomous Prefecture) มณฑลกานซูและลึกใต้ดิน 10 กิโลเมตร มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 111 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 220 คน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) - กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ช่วงเช้ามีวันนี้ (19 ธ.ค.) เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีก 3 ครั้ง บริเวณศูนย์กลาง ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน หลังจากเวลา 23.47.02 น.ของวานนี้ ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.6 ตามมาตราริกเตอร์ ไปแล้ว 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานความเสียหาย</p>	